

HUYỆN ỦY TAM ĐƯỜNG
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 170-CV/BTGHU

Định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm
quý IV/2024 đối với Báo cáo viên cấp huyện

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tam Đường, ngày 26 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện.

Căn cứ Quy chế số 13-QC/HU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Quy chế hoạt động của Báo cáo viên của Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng nội dung tuyên truyền đối với Báo cáo viên cấp huyện quý IV/2024 như sau:

I- VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

1. Thông tin, tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội, đối ngoại quan trọng, nổi bật của đất nước, của tỉnh, của huyện.

- Tuyên truyền kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Nhấn mạnh đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Tô Lâm, được thực hiện ngay sau khi Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định cả hai nước coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới. Nêu bật ý nghĩa quan trọng và kết quả tích cực của Chuyến thăm. Những thỏa thuận cấp cao và kết quả cụ thể đạt được của chuyến thăm. Khẳng định đường lối đối ngoại, chính sách ngoại giao của Việt Nam, bao gồm quan điểm nhất quán về quan hệ với Trung Quốc và lập trường nhất quán của Việt Nam trong giải quyết hòa bình các tranh chấp, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

- Chuyến công tác, làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị thượng đỉnh tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó thăm cấp Nhà nước tới Cuba.

Khẳng định chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Liên hợp quốc có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.

Chuyến công tác tại Hoa Kỳ diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện và đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 2025. Đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu mà khuôn khổ quan hệ mới mang lại, đồng thời thảo luận về những định hướng và biện pháp lớn để tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, ổn định, thực chất của quan hệ trong nhiều năm tới.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba là minh chứng khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba đã và vẫn luôn được coi là tài sản quý báu, được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức vun đắp, đồng thời thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Cuba và vị trí của Cuba trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

2. Thông tin, tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

- Tiếp tục tuyên truyền những điểm mới trong Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Huyện ủy về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp. Công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

- Công tác chuẩn bị, công tác tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; công tác xây dựng, chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng của các chi bộ, Đảng bộ cơ sở.

- Chủ động cung cấp thông tin, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật về Đại hội Đảng bộ các cấp thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; nhất là thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp.

3. Tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

- Việc thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

- Các mô hình tiêu biểu, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

- Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Các nội dung cụ thể trong Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

4. Tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là những quy định mới của Bộ chính trị. Khẳng định sự quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước, thể hiện trong phát biểu của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 26 Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, nhất là tinh thần: *“tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mà phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng phương châm “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”*.

Tuyên truyền kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh, huyện, xã.

5. Tiếp tục tuyên truyền triển khai, thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 89-KL/TW ngày 25/7/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết 35-NQ/TW; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; tuyên truyền hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quản lý thông tin và truyền thông trên internet, mạng xã hội.

6. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030 gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

7. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng; làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ những hành vi vi phạm, lợi dụng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng nhằm trục lợi, truyền bá mê tín, dị đoan.

8. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, của huyện; trọng tâm là:

- Kết luận số 86-KL/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về

phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới, đây là nội dung quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Gắn với tuyên truyền các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 86-KL/TW của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

- Kết luận số 91-KL/TW ngày 12/8/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Tỉnh ủy, Huyện ủy.

- Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 17/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; không hợp tác với lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm.

- Kết quả Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong quý IV năm 2024.

9. Tuyên truyền luật phổ biến các Luật mới được Quốc hội (khóa XV) thông qua tại kỳ họp thứ 7. Trọng tâm các Luật liên quan tới người dân như Luật Bảo hiểm xã hội 2024; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản..

II- VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA – XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG

1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, huyện trong quý III; tiếp tục triển khai thực nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2024. Trong đó chú trọng các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024, gắn với việc tuyên truyền sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về tiến độ thực hiện, những cách làm hay, hiệu quả, những giải pháp sáng tạo trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, công tác giảm nghèo, đề án phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... ; kết quả thực hiện các chương trình trọng điểm về phát triển nông nghiệp hàng hóa, phát triển du lịch mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra; kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chương trình “giảm nghèo”; chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân; công tác phòng, chống bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác tuyên

truyền quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế... gắn với việc xây dựng, quảng bá hình ảnh của huyện, của địa phương, đơn vị.

2. Tuyên truyền quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để nuôi cá nước lạnh trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, lâm nghiệp để nuôi cá nước lạnh như: không tự ý lấn, chiếm rừng, đất; không tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; không thực hiện các hành vi đào, đắp, lấn chiếm dòng suối, gây cản trở đến dòng chảy tự nhiên...

3. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy (tháng 10/2024), Ngày “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (ngày 04/10/2024). Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng cháy và chữa cháy mỗi người hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thúc đẩy phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” hoạt động sôi nổi, thiết thực, hiệu quả góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

4. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2024 – 2025. Tuyên truyền nhấn mạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

5. Tuyên truyền công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2025, trong đó tập trung phổ biến để các tầng lớp Nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần cống hiến, bảo vệ tổ quốc của lực lượng thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, định hướng, động viên kịp thời; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch, lợi dụng công tác tuyển quân nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ, gây mất ổn định chính trị.

6. Tiếp tục tuyên truyền việc tích cực nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao; các tệ nạn xã hội; công tác đảm bảo an toàn giao thông. Vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời giám sát việc thực thi pháp luật về an toàn giao thông của người dân và lực lượng chức năng.

7. Thông tin, tuyên truyền các hoạt động, sự kiện văn hóa nổi bật của tỉnh, huyện, trọng tâm là Lễ hội PuTaLeng huyện Tam Đường lần thứ I năm 2024.

III- MỘT SỐ NỘI DUNG QUAN TRỌNG KHÁC

1. Công tác chuyển đổi số và kết quả thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn
2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức và cách phòng tránh của người dân về các thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng, biết sàng lọc thông tin, nhận biết thông tin đúng – sai; chấp hành các quy định về an ninh mạng, quản lý thông tin, dữ liệu cá nhân.
3. Tuyên truyền các sự kiện kỷ niệm quan trọng diễn ra trong quý.

Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Ngoài các nội dung trên, các Báo cáo viên căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền hằng tháng của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và địa bàn, lĩnh vực công tác để lựa chọn nội dung nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp với từng thời điểm, thiết thực, hiệu quả. Trong tuyên truyền cần chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; kịp thời phân tích, định hướng theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu.

TRƯỞNG BAN

Phạm Thị Hải Đường